



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๙๙๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม บุชรัคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๕.๓๐น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (IC)</p> <p>๑. จังหวัดจะมีการจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) เพื่อติดตามการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดมหาสารคาม และติดตามข้อสั่งของทุกกองภารกิจในทุกวัน</p> <p>๒. เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤติ ของให้ทุกอำเภอติดตามมาตรการ แนวทางการดำเนินงานจากส่วนกลางทุกวัน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประชุมศูนย์ EOC ทุกวัน เวลา ๑๓.๓๐น. เป็นต้นไป</p>	<p>- ผอ.รพ. ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองการประชุม EOC ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และขอแก้ไขสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการ จากครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นครั้งที่ ๔/๒๕๖๓</p>	<p>- สรุปรายงานการประชุมและ ข้อสั่งการจากการประชุม EOC จะอัปเดตไว้หน้าเวปไซต์ สสจ.มหาสารคาม</p>	<p>- กลุ่มงาน พนย.</p>
<p>วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ การติดตามข้อสั่งการของแต่ละกองภารกิจ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) (นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))</p> <p>๑. ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดมหาสารคาม แบ่งออกเป็น ๔ สถานการณ์ คือ</p> <p>สถานการณ์ที่ ๑ บุคคลติดเชื้อโควิด อ.เมือง เป็นผู้เสี่ยงสูง จำนวน ๓๑ ราย ทำ Throat swab ทั้ง ๓๑ ราย ผล Negative ทั้ง ๓๑ ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน ๒๓ ราย ได้ทำการกักกัน Home quarantine ครบ ๒๑ วัน เรียบร้อยแล้ว เหลือ ๒ ราย (PUI) จะกักกันครบ ๑๔ วัน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>สถานการณ์ที่ ๒ ผู้ป่วยโควิด จำนวน ๒ ราย มาจาก จ.กาฬสินธุ์ มาดูมวยที่บ้านเขื่อน อ.โกสุมพิสัย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ๒๔ ราย ทำ Throat swab ทั้ง ๒๔ ราย ผล Negative ทุกราย จะทำการกักกัน Home quarantine ครบ ๑๔ วัน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันผลปกติ ทุกราย</p>	<p>1122 ลงไป (ใส่) ลงไป, ๑๕๖๓</p> <p>- ติดตาม Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน</p> <p>- ติดตาม Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน</p>	<p>- สสอ.เมือง</p> <p>- สสอ.โกสุมพิสัย</p> <p>- สสอ. เขียวจ๋น</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><u>สถานการณ์ที่ ๓</u> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน อบจ. สัมผัสเชื้อโควิดจาก พี่สาวที่เดินทางมาจาก กทม. เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ๑ ราย ทำ Throat swab อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ปัจจุบันกักตัวอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ตนเอง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ๑๔ ราย ได้ทำการกักกัน Home quarantine</p> <p><u>สถานการณ์ที่ ๔</u> พยาบาลมาจาก กทม. กลับมาเยี่ยมบุตรที่กำลังป่วย ติดเชื้อโควิด (มีประวัติการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด) เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ๑ ราย ทำ Throat swab รอผลตรวจ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๔ ราย ได้ทำการ กักกัน Home quarantine</p> <p><u>๒. ประชาชนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เขตติดต่อโรคอันตราย</u></p> <p><u>กลุ่ม ๑</u> มาจากประเทศเขตติดต่อโรคอันตราย จ.มหาสารคาม กักกัน จำนวน ๑๔๖ กักกันครบ ๑๔ วัน จำนวน ๙๕ ราย อีก ๕๑ อยู่ระหว่าง กักกันปัจจุบันทุกรายมีอาการปกติ</p> <p><u>กลุ่ม ๒</u> มาจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ๑๕๓ ราย กักกันครบ ๑๔ วัน จำนวน ๖๔ คน อีก ๘๙ ราย อยู่ในช่วงกักกัน</p> <p><u>กลุ่ม ๓</u> มาจากประเทศนอกเหนือจากกลุ่ม ๑-๒ จำนวน ๑๔๑ ราย กักกันครบ ๑๔ วัน จำนวน ๕๔ ราย อยู่ระหว่างกักกัน ๘๗ ราย ปัจจุบัน อาการปกติทุกราย</p> <p>ประธาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้มีการติดตาม Home quarantine ให้มีคุณภาพ และสอบถาม ติดตามอาการทุกวัน - การติดตามคนที่เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล ผ่าน App. Line และ google form โดยใช้ฟอร์มร่วมกับหน่วยงานมหาดไทย - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลได้ ทุกวัน และเป็นจริง รวมทั้งหากมีปัญหา/อุปสรรค ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว <p>นายเถียน ปาปะซี (สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รวบรวมข้อมูลคัดกรองกรณีผู้เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล ตาม แบบฟอร์มที่ได้รับจากมหาดไทยแล้วศิษย์เข้า google form ของสสจ. มหาสารคาม <p>นายปราโมทย์ หามาลา (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้เชิญให้ทุก อบต. มาฝึกการศิษย์ลง google form โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนรวบรวม <p>นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน Google drive ของ สสจ.มหาสารคาม เป็นหลักโดยให้ อสม.และผู้ใหญ่บ้าน รายงานอัปเดตทุกวัน และการสอบสวน โรคที่ผ่านๆมาไม่มีปัญหา เก็บตัวอย่างส่งตรวจเรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน - ติดตาม Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน - คีย์ผ่าน google drive ทุกวัน - ข้อมูลจากการสอบสวนโรค/การ ติดตามผู้สัมผัสทุกราย ขอให้มีความ ระมัดระวังในการสื่อสาร ห้าม บุคลากร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน เป็นต้นเหตุของข่าวลือ โดยขอให้เสนอ ข่าวที่เป็นข่าวจริงเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - สสอ.เมือง - กลุ่มงาน คร. - สสอ.พยัคฆ ภูมิพิสัย - สาธารณสุข อำเภอ/ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ทุกแห่ง

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) (นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งก่อน <ol style="list-style-type: none"> ๑. การปรับปรุงผัง ICS ของจังหวัดมหาสารคาม ๒. จัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ กรณีโรคโควิด-๑๙ ระดับอำเภอ เหลือ ๗ อำเภอที่ยังไม่ดำเนินการ ๓. คำสั่งและข้อสั่งการโรคโควิด-๑๙ สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ สสจ.มหาสารคาม 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกอำเภอส่งคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ กรณีโรคโควิด-๑๙ ทุกอำเภอ - ส่งข้อสั่งการเข้าไลน์ กวป.ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สาธารณสุขอำเภอได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง - กลุ่มงานพนย.
<p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) (นางพชรวรรณ คุณกุลรัตน์ กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย Case management)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมความพร้อมตามแนวทางการวินิจฉัยรักษา และใช้นิยามตามเกณฑ์ PUI วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ - ขอให้ทุกโรงพยาบาลใช้คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสถานพยาบาลของสถาบันบำราศนราดูร (อ้างอิงหน้า ๑๙-๒๑) - ให้โรงพยาบาลที่บันทึกข้อมูลมีห้อง Modified AIRR แก๊ซข้อมูล จังหวัดมหาสารคามห้อง Modified AIRR มีแค่ รพ.มหาสารคามเท่านั้น - แผนจัดระบบบริการรักษาผู้ป่วย COVID-๑๙ - อธิการบดี มมส. แจ้งความจำเป็น ในการใช้หอพักชาย ๗๐ เตียงและหอพักหญิง ๗๐ เตียง ในวันพรุ่งนี้จะได้ไปดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ case ที่ไม่รุนแรงมาก <p>นพ.หัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน))</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิดในเรือนจำ ร่วมทีมรพ.มหาสารคาม มีความพร้อมในการรองรับหากมีสถานการณ์เกิดขึ้น - มีการให้ความรู้/คำแนะนำแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ เรือนจำ - เรือนจำมีการจัดห้องแยกโรค ๑๔ วัน <p>นางเอมอร สุทธิสา (กลุ่มภารกิจช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจ (MCATT))</p> <ul style="list-style-type: none"> - การช่วยเหลือเยียวยาในภาวะวิกฤต ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ กลับจากประเทศเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ทีม MCATT อำเภอ ทำการประเมิน ๒๐ ราย มีภาวะเครียดเล็กน้อย ช่วงแรก ปัจจุบันผลปกติทุกราย ส่วนที่ ๒ กลุ่มผู้กักกัน Home quarantine มาจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี มีจำนวน ๓ อำเภอ คือ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย บรบือ ซึ่งอำเภอบรบือเป็นชาวต่างชาติ พบภาวะ Mass panic ไม่เป็นผู้ยอมรับในหมู่บ้าน ทีม MCATT ได้ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเครียดในพื้นที่แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้ โรงพยาบาลที่บันทึกข้อมูล แก๊ซ แล้วติดตามการบันทึก - ให้มีแผนรองรับและกำหนด Maximum ในการใส่ tube เนื่องจากที่มีอยู่ ๘ tube ไม่เพียงพอ - ให้มีการวางแผน Cohort ward ให้สามารถใส่ tube ได้ ๓๐ case - ให้ทำหนังสือถึงท่านอธิการบดี มมส. ขอความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วย - ให้มีการจัดห้อง Cohort ward สำหรับผู้ต้องขังในโรงพยาบาล - ขอชื่นชมทีมระดับอำเภอและตำบลที่ได้เตรียมพร้อมการทำ Home quarantine เป็นอย่างดี ประชาชนและผู้กักกันเข้าใจและให้ความร่วมมือ และขอให้ทีม MCATT ทุกอำเภอต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเครียดในกลุ่มกักกัน Home quarantine 	<ul style="list-style-type: none"> -รพ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานพร. - กลุ่มงานพร. - กลุ่มงาน NCD

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))</p> <p>- ปัจจุบันมีการแจ้งข้อมูลผู้ติดเชื้อ/กลุ่มเสี่ยงผิดพลาด เช่น กรณีผู้รับเหมาโรงเรียนบ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี</p> <p>- ประชาชนต่างพื้นที่โทรศัพท์เข้าเบอร์ประสานงานโรคโควิด-๑๙ จังหวัดมหาสารคาม ขอให้ให้ความรู้และให้คำแนะนำทุกสาย</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information)</p> <p>(นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา)</p> <p>๔.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>- การประชาสัมพันธ์โรคโควิด-๑๙ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัด</p> <p>- ปัจจุบันทีมสื่อสารความเสี่ยง สสจ.มค ให้ทีมอำเภอร่วมตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ประธาน</p> <p>- สนับสนุนการทำงานให้มีการสื่อสาร โดยทุกสหวิชาชีพ คือ นักรบแนวหน้า เพื่อให้ทุกสหวิชาชีพมีความรู้สึกร่วม เข้าถึงปัญหา และเป็นการทำงานให้กำลังใจกัน</p> <p>- มอบอำนาจให้ผู้บริหารทุกระดับ พิจารณาคุลากรในสังกัดตนเองในการ Work at home หรือทำงานเหลื่อมเวลาได้ เช่น งานเงิน พัสดุ ธุรการ หรืองานเอกสารอื่นๆ โดยไม่กระทบกับภาพรวมของงาน รวมทั้งจัดบรรยากาศในการทำงานให้ลดการสัมผัสใกล้ชิดกันให้มากที่สุด (Social distancing)</p> <p>- สสจ. ให้เริ่ม Work at home ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ดำเนินงานวางแผน และแนวทางปฏิบัติ ส่งแผนการปฏิบัติงานให้ HR เพื่อประกอบกรงดเว้นการสแกนนิ้วมือเข้า-ออกในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักปฏิบัติร่วมกัน คือ ๑) ให้นำงานไปทำที่บ้านจริง และ ๒) ห้ามออกไปนอกพื้นที่บ้าน เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของ Work at home ในการช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ</p> <p>- การตรวจเยี่ยมร้านที่ขออนุญาตเปิดใหม่ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</p>	<p>รวมทั้งขอให้มีการขยายผลในทุกอำเภอด้วย</p> <p>- ทีม JIT เตรียมความพร้อมก่อนออกสอบสวนโรคทุกครั้ง โดยข้อมูลต้องถูกต้อง โดยการตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี</p> <p>-ขอให้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ตูนหรือ Info Graphic ภายในสัปดาห์นี้</p> <p>- ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการได้ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับติดตาม</p> <p>- มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและงาน IT ดำเนินการจัดห้อง To be number one และห้องพระ ให้กลุ่มงานควบคุมโรคได้ใช้ปฏิบัติ งานเพื่อลดความแออัดในห้องของกลุ่มงาน</p> <p>- จัดหาสถานที่ให้ พชร. เพื่อลดความแออัดในห้องพัก</p> <p>- ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ทำหนังสือแจ้งร้านเพื่องดตรวจเยี่ยมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ COVID-๑๙ คลี่คลายหรือมีข้อสั่งการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องจำเป็นต้องให้บริการ เช่น การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆเนื่องจากกระทบ/เกิดความเสียหายกับร้าน ให้พิจารณาดำเนินการ</p>	<p>-กลุ่มงาน คร.</p> <p>- กลุ่มงาน HR</p> <p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- กลุ่มงานบริหารและงาน IT</p> <p>- กลุ่มงานบริหาร</p> <p>- กลุ่มงานคปส.</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (นางรุ่งทิพย์ มั่นคง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ EOC อำเภอ ให้ทบทวนบทบาทหน้าที่มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์ - ขอให้มีการเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการดูแลความสะอาดในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการโดนน้ำลาย ซึ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ และมีการให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์ ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - มีการจัดทำแผนการจัดการยานพาหนะ ตั้งแต่ก่อนเกิดโรคและหลังเกิดโรค ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ - ขอให้ สสจ. แยกรถที่ออกไปสอบสวนโรค เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน - เสนอให้ทีมอำเภอตั้งกลุ่มไลน์ในแต่ละกล่องภารกิจ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดทำ ome page เพื่อเสนอผู้บริหารให้ทราบ <p>ประธาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังมีเจ้าหน้าที่ ระดับพื้นที่ complain เรื่องการขาดแคลน PPE จึงขอให้ท่านผู้บริหารระดับอำเภอตรวจสอบความเพียงพอในการใช้งาน โดยทำตามมาตรการที่กำหนดเพื่อความเพียงพอ และป้องกันการคลาดแคลน รวมถึงตรวจสอบว่าขาดแคลนจริงหรือไม่ หรือไม่เข้าใจมาตรการและภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น - การสำรวจ สสอ. ทุกแห่ง ว่าได้เปิดบัญชีเงินบำรุงหรือไม่ เนื่องจาก สสอ. จะต้องสนับสนุน สสจ. แบบจ่ายขาด ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น สอบสวนโรค การจัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ OT ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานช่วยใน สสอ. ว่ามีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนเท่าใด <p>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๗) กลุ่มภารกิจ HR (นางสุธิตา คณະมะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามการกำชับ COVID-๑๙ ของหน่วยงาน ๒๗ แห่ง ตอนนี้รวบรวมได้แล้ว ๒๕ เหลือ ๒ แห่ง แต่จะสามารถส่งเขตสุขภาพที่ ๗ ให้ครบทุกแห่งภายในวันนี้ <p>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) (นางแฉล้ม รัตนพันธ์)</p>	<p>เป็นรายๆ ไป (อาจทำหนังสือแจ้งล้อตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน)</p> <p>- ขอให้สื่อสารความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากอยู่ในภาวะวิกฤติ การระบาดของโรค</p> <p>- กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ดำเนินการประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอในครั้งต่อไป</p>	<p>-โรงพยาบาล/ สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>-โรงพยาบาล/ สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- นพ.วิเชียร ฉกาจโรดม</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- การจัดหาอุปกรณ์ PPE ในภาพรวม ครบทั้ง ๗ รายการ และนัดหมายให้มารับของในวันพรุ่งนี้</p> <p>- พลาสติกหุ้มคอ ไม่สามารถหาซื้อได้ แต่ได้สอบถาม รพ. แล้วว่าถ้าใส่ Cover all แล้ว พลาสติกหุ้มคอไม่ต้องใช้</p> <p>- ได้รับแอลกอฮอล์จากสำนักงานสรรพสามิตจำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร สามารถใช้ได้เลย ไม่ควรนำไปผสมสิ่งอื่นเนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้น ๗๕ % ซึ่ง นพ.วิเชียร อกาจนโรดม ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ เห็นควรจัดสรรให้ สสจ. ๒๖๐ ลิตร และจัดสรรให้ สสอ. ๗๔๐ ลิตร</p> <p>- ให้ทางอำเภออัปเดตข้อมูล PPE ให้ครบถ้วนและแม่นยำมากขึ้น</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) (นางโศภิตา จิตรวิกรานต์)</p> <p>- พรุ่งนี้กองบริหารจะชี้แจงรายละเอียดในการเบิกจ่าย เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ทำงานล่วงเวลาทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง สามารถเบิก OT ได้หรือไม่</p>	<p>- หากปฏิบัติงานจริงสามารถทำเรื่องเบิกได้</p>	
<p>วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ</p> <p>-ไม่มี-</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวิจิตตา อิ่มสำอางค์)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)